

ข่าวเลขที่ 21

9 ธันวาคม 2560

## พาณิชย์เดินหน้าเปิดตลาดประชารัฐต้องชมอย่างต่อเนื่อง

นางสาวรัตนา เรียงวิศิษฐ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน โดยให้ความสำคัญกับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการในท้องถิ่น เพื่อยกระดับศักยภาพการค้าในประเทศ ให้สามารถขยายตลาดไปสู่ตลาดในภูมิภาคตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น “ตลาดต้องชม” โดยดำเนินการเปิดตลาดมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งปัจจุบันเปิดตลาดต้องชมแล้ว 160 แห่งทั่วประเทศ

โดยในวันนี้ (9 ธันวาคม 2560) กรมการค้าภายใน ได้คัดเลือก “ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน” เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เป็น “ตลาดประชารัฐต้องชม” แห่งที่ 161 โดย “ตลาดประชารัฐต้องชม” เป็นหนึ่งในตลาดประชารัฐ 9 ประเภท ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้บูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐในการส่งเสริมตลาดชุมชน โดยการพัฒนาตลาดใหม่และบริหารจัดการเพิ่มพื้นที่ในตลาดที่มีอยู่เดิม เพื่อให้เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ได้มีพื้นที่ในการค้าขาย

ทั้งนี้ “ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน” แห่งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งสำนักงานเขตตลิ่งชัน กลุ่มคณะกรรมการวัดตลิ่งชัน และกลุ่มวิสาหกิจตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ลำคลอง และวิถีชีวิตริมคลองทำให้คนในชุมชนได้มีที่ขายของ อันเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ประกอบกับตลาดแห่งนี้มีจุดเด่นมากมาย ทั้งอาหาร และสินค้าท้องถิ่น ซึ่งกรมการค้าภายในได้เข้ามาสนับสนุน ปรับปรุงและพัฒนาตลาดให้มีเอกลักษณ์พาณิชย์ และคงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน โดยมอบให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดและบริเวณโดยรอบให้สะอาดและสวยงาม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ค้าโดยการอบรมให้ความรู้การตลาด การค้า และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเป็นตลาดประชารัฐต้องชม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จึงขอเชิญชวนประชาชนมาท่องเที่ยว ตลาดประชารัฐต้องชม “ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน” ซึ่งนอกจากจะได้สินค้าที่มีคุณภาพแล้วยังเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกด้วย และขอเชิญชวนติดตามชมรายการ “ตลาดเด็ดประเทศไทย” ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 21.00 – 22.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 SD ช่อง 28 ซึ่งเป็นรายการที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักตลาดต้องชม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว การจับจ่ายเกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินภายในประเทศ